

Số: /BC-UBND

Krông Nô, ngày tháng 7 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi:

- HĐND huyện;
- UBMTTQ Việt Nam huyện.

UBND huyện nhận được Báo cáo số 308/BC-MT ngày 31/5/2022 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện về Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xác minh, giải quyết, UBND huyện báo cáo như sau:

#### **I. Lĩnh vực giao thông, vận tải**

**1. Cử tri Y Ni (Ma Pin) xã Nam Nung kiến nghị:** Đề nghị đầu tư làm con đường vào khu di tích B4 (khu vực Ba tầng đi vào)

##### **Trả lời:**

Qua xác minh, hiện nay tuyến đường vào khu di tích B4, xã Nam Nung đang được Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư. Nếu đảm bảo điều kiện, dự án dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn từ năm 2023-2025. Do đó khi Dự án được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện, UBND huyện sẽ thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho cử tri và người dân được biết.

**2. Cử tri Vi Văn Vĩnh, thôn Sơn Hà, xã Nam Xuân kiến nghị:** Đề nghị cấp trên làm cầu và đường đi từ tỉnh lộ 3 thôn Thanh Sơn qua suối 38 xã Đăk R'La ra Quốc lộ 14.

##### **Trả lời:**

Qua xác minh kiểm tra, cầu và đường mà cử tri kiến nghị nằm trên đường giao thông nông thôn, thuộc xã quản lý, phục vụ nhu cầu dân sinh đi lại, sản xuất cho hơn 20 ha cây trồng các loại (*cây lâu năm*) và diện tích đất xâm canh của các hộ dân khu vực tiếp giáp địa giới hành chính của xã Đăk R'La và xã Nam Xuân.

UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri đề yêu cầu UBND xã Nam Xuân kiểm tra, khảo sát đánh giá hiệu quả, hiệu suất đầu tư; nếu đảm bảo điều kiện, sẽ bổ sung vào danh mục đầu tư công ngân sách cấp xã giai đoạn 2021 – 2025 để triển khai thực hiện.

**3. Cử tri Trần Văn Bình, thôn Phú Trung xã Quảng Phú kiến nghị:** Đề nghị cấp trên tiếp tục xây lại cầu Ba Nhịp tại thôn Phú Trung để Nhân dân thuận tiện đi lại.

**Trả lời:**

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri, ngày 07/3/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 354/UBND-KTHT kiến nghị Sở Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Đắk Nông có ý kiến với UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp tục đầu tư dự án Cầu Quảng Phú. Theo đó, trong tháng 4/2022 UBND tỉnh Đắk Lắk và UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức kiểm tra hiện trường thực tế tại cầu Quảng Phú để làm cơ sở kết luận việc tiếp tục đầu tư dự án.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ có thông tin cho cử tri được biết khi UBND tỉnh Đắk Lắk có ý kiến trả lời về việc thực hiện dự án nêu trên.

**4. Cử tri Lê Đình Tân, thôn Phú Thuận xã Quảng Phú, cử tri Sâm Quý Hòa, thôn Cao Sơn, xã Buôn Choánh kiến nghị:**

- Khi tham gia giao thông đường bộ buộc người dân phải có bảo hiểm xe máy, trong khi đó xảy ra tai nạn thì không được hưởng chế độ. Đề nghị huỷ bỏ Bảo hiểm xe máy.

- Việc người dân mua bảo hiểm xe máy khi tham gia giao thông nhưng khi xảy ra tai nạn không biết cơ quan nào bồi thường. Đề nghị các cấp xem xét nghĩa vụ bồi thường thuộc về cơ quan nào và thông tin rộng rãi để người dân biết.

- Đề nghị lắp gương cầu lồi các đoạn đường cua và xử lý đá lồi ở các điểm cua ngay lề đường tránh tai nạn giao thông.

**Trả lời:**

\* Đối với nội dung khi tham gia giao thông chủ phương tiện cơ giới bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự: Đây là quy định bắt buộc đối với chủ phương tiện xe cơ giới, được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, ngày 15/01/2021 quy định về bảo hiểm bắt buộc về trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

- Khi tham gia giao thông nếu bị phát hiện không có bảo hiểm theo định thì theo quy định người tham gia giao thông sẽ bị phạt từ 100.000đ – 200.000đ đối với xe mô tô gắn máy, từ 400.000đ – 600.000đ đối với xe ô tô.

\* Về ý kiến đề xuất bỏ bảo hiểm, người dân không biết cơ quan nào bồi thường khi xảy ra tai nạn: Thực tế là người dân địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa tiếp cận nhiều về các quy định của pháp luật về trách nhiệm bảo hiểm dân sự, cũng như ý nghĩa của nó. Đây là quy định bắt buộc của nhà nước, đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết và hiểu rõ hơn về bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

\* Về nội dung đề nghị lắp gương cầu lồi các đoạn đường cua và xử lý đá lồi ở các điểm cua ngay lề đường tránh tai nạn giao thông: Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường huyện quản lý trong năm 2022; theo đó, đối với trường hợp các vị trí cử tri kiến nghị tiềm ẩn cao nguy cơ tai nạn giao thông thì UBND huyện sẽ chỉ đạo khắc phục ngay trong năm 2022.

- Đối với các tuyến đường thuộc tỉnh quản lý UBND huyện sẽ có ý kiến với Sở Giao thông Vận tải để xem xét, khắc phục.

**5. Cử tri Lương Tâm Tình, Thôn Lương Sơn, xã Nam Xuân kiến nghị:** Đề nghị cấp trên khai thác làm đường vào thác 1 và 2 thôn Lương Sơn rất có nhiều tiềm năng phát triển khu du lịch sinh thái.

**Trả lời:**

UBND huyện ghi nhận cử tri đã có ý kiến góp ý để phát triển du lịch trên địa bàn huyện, qua kiểm tra tuyến đường hiện trạng đường liên thôn, nội vùng do xã quản lý, phục vụ cho sản xuất sản xuất đi lại của nhân dân trong vùng, tuy nhiên do hiện nay nguồn lực của huyện còn hạn chế nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông còn hết sức khó khăn; trước mắt, để đảm bảo điều kiện đầu tư xây dựng công trình theo Luật đầu tư công, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Nam Xuân kiểm tra, khảo sát đầu tư; nếu đảm bảo điều kiện sẽ bổ sung vào danh mục đầu tư công ngân sách cấp xã giai đoạn 2021- 2025.

**6. Cử tri Đặng Việt Thanh, thôn Nam Dao, cử tri Bàn Văn Định thôn Nam Ninh, xã Năm N’Đir kiến nghị:** Hiện nay tuyến đường đi lên thôn Nam Dao bị xuống cấp, hư hỏng nặng đề nghị các cấp xem xét, sửa chữa. Đề nghị đặt cống từ Quốc lộ 28 (cạnh nhà ông Thống) vào khu dân cư thôn Nam Ninh để người dân đi lại được thuận tiện.

**Trả lời:**

Qua kiểm tra xác minh, kiểm tra thực tế của cơ quan chuyên môn, tuyến đường vào thôn Nam Dao, xã Năm N’Đir là tuyến đường do xã quản lý, tuyến đường có chiều dài khoảng 02km, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m; do tuyến đường được đầu tư xây dựng từ lâu mà chưa được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên hiện nay đã bị hư hỏng xuống cấp.

UBND huyện tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan và UBND xã Năm N’Đir khảo sát, có kế hoạch sửa chữa tuyến đường trong giai đoạn từ năm 2023 - 2025.

**7. Cử tri Nguyễn Thị Thi, thôn Phú Lợi xã Quảng Phú kiến nghị:** Xe cát chạy ẩu, quá tải làm đổ cát ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; đề nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý.

**Trả lời:**

Qua xác minh, tình trạng xe chở cát làm rơi vãi trên đường là có (mặc dù có che phủ bạt). Trong thời gian qua, mặc dù lực lượng Công an tỉnh và Công an huyện thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý tình hình xe chở quá tải (chủ yếu là xe chở cát trên tuyến Quốc lộ 28), trong 06 tháng đầu năm Công an huyện đã xử lý 23 trường hợp quá tải trọng, thu phạt trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên do địa bàn rộng, lực lượng mỏng, tài xế vận chuyển còn có hành vi né tránh lực lượng chức năng nên vẫn còn xảy ra tình trạng trên.

Trong thời gian tới, Công an huyện tăng cường phối hợp với lực lượng Công an tỉnh tuần tra kiểm soát trên tuyến đường này để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tải trọng để phòng ngừa các tình trạng nêu trên.

**8. Cử tri Trần Nguyên Chính, thôn Cao Sơn, xã Buôn Choáh kiến nghị:** Đề nghị nâng cấp đường khu vực trung tâm ngã 3 thôn Cao Sơn.

**Trả lời:**

Qua rà soát, dự án nâng cấp đường giao thông từ thôn Cao Sơn đi thôn Nam Tiến, chiều dài khoảng 0,8 km đã nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, vốn ngân sách cấp huyện, phê duyệt tại Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô. Đối với đoạn tuyến từ thôn Cao Sơn đi thôn Bình Giang, do nguồn lực hạn chế nên hiện nay UBND huyện và UBND xã Buôn Choánh chưa có kế hoạch đầu tư, nâng cấp; tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ có kế hoạch đầu tư tuyến đường trong giai đoạn tới.

## **II. Về lĩnh vực điện**

Các nội dung mà cử tri kiến nghị liên quan đến lĩnh vực điện được Điện lực Krông Nô trả lời tại Công văn số 504/ĐLKN-KHKT, ngày 01/7/2022 như sau:

**1. Cử tri Phạm Văn Đoán, thôn Exanô, xã Đăk Drô kiến nghị:** Đề nghị điện lực khảo sát và kéo đường điện an toàn tuyến khu nhà ông Hoàng Văn Sơn, một số tuyến đường điện trên địa bàn xã Đăk Drô bị hư hỏng nhiều đã đề nghị nhiều lần chưa kéo đường điện.

### **Trả lời:**

Qua xác minh, các tuyến đường điện cử tri Phạm Văn Đoán, thôn Exanô, xã Đăk DRô kiến nghị đều thuộc đường dây sau công tơ khách hàng gồm có 02 cụm:

- Có 16 hộ kéo điện từ trụ A19 TBA T39 (ĐD477KRN), khoảng cách từ trụ A19 đến hộ cuối cùng khoảng 300 m. Đường dây sau công tơ khách hàng sử dụng trụ bê tông vuông cao 07 m hiện đang có nhiều cột nghiêng, đường dây chùng, võng nhiều đoạn không đảm bảo an toàn.

- Có 10 hộ kéo điện từ trụ A16 TBA T39 (ĐD477KRN), khoảng cách từ trụ A16 đến hộ cuối cùng khoảng 150 m. Đường dây sau công tơ khách hàng sử dụng trụ gỗ cao 07 m đường dây chùng nhiều đoạn không đảm bảo an toàn.

Điện lực sẽ xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng xóa cầu đuôi vào các năm tiếp theo. Tuy nhiên, để đảm bảo đường dây sau công tơ vận hành an toàn đề nghị khách hàng tổ chức gia cố móng trụ, xử lý các trụ nghiêng ngã trước trước mùa mưa bão năm 2022 để đảm bảo an toàn điện.

**2. Cử tri Lê Viết Trường, thôn Đăk Thanh, cử tri Lê Phú Thành, thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân kiến nghị:** Đề nghị Điện lực quan tâm hạ thế kéo đường điện cho Nhân dân sử dụng. Hiện nay trụ điện do Nhân dân tự kéo giá điện tăng cao, các trụ đã bị hư hỏng nặng ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của bà con Nhân dân.

### **Trả lời:**

- Đối với ý kiến kiến nghị của cử tri Lê Viết Trường, thôn Đăk Thanh, xã Nam Xuân: Ngành điện đã có phương án đầu tư 600m đường dây trung áp và TBA, đường dây hạ áp cấp điện cho các hộ dân khu vực cử tri kiến nghị. Công trình sẽ triển khai thi công vào cuối năm 2022.

- Đối với ý kiến kiến nghị của cử tri Lê Phú Thành, thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân: Khu vực cử tri kiến nghị tại thôn Đăk Hưng – xã Nam Xuân (đường vào đập Nam Xuân) hiện Ngành điện đã đầu tư TBA T272 – 100 kVA và đường dây hạ áp, đóng điện và đưa vào vận hành cuối năm 2020, đảm bảo khoảng cách cấp điện cho

các hộ dân trong khu vực. Việc cử tri kiến nghị kéo thêm lưới điện hạ áp để phục vụ mục đích bơm tưới, hiện Ngành điện chưa thể đáp ứng được, do chi phí đầu tư lớn và không mang lại hiệu quả do kéo thêm lưới điện hạ áp gây ảnh hưởng chất lượng điện năng ở cuối nguồn. Rất mong cử tri chia sẻ tình hình chung cùng ngành Điện.

### **3. Cử tri Ngô Văn Nam, thôn Nam Xuân, xã Nâm N’Đir kiến nghị:**

- Hiện nay đường điện khu vực vườn điều thôn Nam Xuân quá thấp, sát nhà dân đề nghị Điện lực nâng cao đường điện để đảm bảo an toàn cho các hộ dân ở khu vực này.

- Đường điện thuộc khu vực hội trường thôn Nam Xuân đã sửa chữa xong nhưng chưa tháo dỡ đường điện cũ, dây điện võng xuống cản trở sinh hoạt của người dân. Đề nghị Điện lực tháo dỡ.

#### **Trả lời:**

- Đối với nội dung đề nghị nâng cao đường điện tại khu vực vườn điều: Qua kiểm tra, xác minh khu vực cử tri kiến nghị hiện đang sử dụng điện từ lưới điện hạ áp từ trụ A1 đến trụ A7 – T122 (ĐD471KRN) thuộc Dự án 1000 thôn, buôn đưa vào vận hành năm 2009. Do đường Quốc lộ 28 đã nâng cấp nên mặt đường cao, người dân đổ đất nền nhà cao để làm nhà và có một vài số hộ dân đã làm mái hiên nằm dưới đường dây hạ thế dẫn đến vi phạm an toàn hành lang lưới điện.

Qua đây, Điện lực đề nghị các hộ dân hạ mái hiên, hoặc chuẩn bị cột sắt...phối hợp, liên hệ với Điện lực Krông Nô để nâng đường dây hạ thế cách mái nhà dân 0,5m để đảm bảo an toàn.

- Đối với nội dung tháo dỡ đường điện cũ, dây điện võng xuống cản trở sinh hoạt tại khu vực Hội trường thôn Nam Xuân: Đây là công trình di dời đường dây trung hạ áp tại khu vực đấu giá quyền sử dụng đất xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Do đơn vị Công ty Nguyên Xanh Ban Mê đang trong quá trình thi công, nên chưa thực hiện tháo dỡ được. Qua liên hệ, đơn vị thi công cho biết đã có kế hoạch chuyển lưới và tháo dỡ thu hồi lưới cũ như cử tri phản ánh trong quý III/2022.

**4. Cử tri Y Khê Niê, thôn Buôn Choách, xã Buôn Choách kiến nghị:** Đề nghị hạ thế đường điện đoạn từ nhà ông Cung đến nhà rông thôn Buôn Choách và nâng cao đường điện dọc hai ven đường để người dân xây dựng nhà ở.

#### **Trả lời:**

- Đối với nội dung đề nghị hạ thế đoạn từ nhà ông Cung đến nhà rông thôn Buôn Choách: Từ trụ 199/3 T52 (ĐD477KRN) đến trụ 204 TBA T54 (ĐD477KRN) khoảng 500 m, trước đây khu vực này chưa có dân sinh sống nên Điện lực chưa đầu tư lưới hạ áp khu vực này, hiện nay đã có 15 hộ dân làm nhà, sinh sống. Điện lực sẽ khảo sát đưa vào kế hoạch đầu tư năm tiếp theo.

- Về nội dung đề nghị nâng cao đường điện dọc hai ven đường: Qua kiểm tra lưới điện trung hạ áp qua thôn Buôn Choách, xã Buôn Choách thuộc Dự án năng lượng nông thôn khu vực Miền Trung đưa vào vận hành năm 2004, do Ban quản lý Dự án NLNTKVT làm chủ đầu tư giải phóng mặt bằng. Điện lực đã nhiều lần kiến nghị cải tạo nắn tuyến ra dọc đường để đảm bảo an toàn cho người dân xây, cất nhà cửa. Tuy nhiên, đến nay chưa được cấp trên giải quyết do chi phí đầu tư rất lớn, trong khi

nguồn vốn đầu tư hàng năm hạn chế. Rất mong cử tri và chia sẻ với tình hình khó khăn chung cùng ngành Điện.

### **III. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, bồi thường, hỗ trợ:**

**1. Cử tri Văn Phước Thọ, thôn Xuyên Tân, xã Đức Xuyên:** Việc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân khi thu hồi đất của Ban quản lý dự án huyện là quá lâu làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhân dân. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền đẩy nhanh việc chỉnh lý bìa cho Nhân dân.

#### **Trả lời:**

Về việc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất đã bàn giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Krông Nô để thực hiện việc chỉnh lý theo đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, trong thời gian Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Krông Nô thực hiện chỉnh lý Giấy CNQSD đất của một số hộ gia đình vướng về ranh giới thửa đất và cấp chông nên khi lồng ghép có sai khác và có một số diện tích theo hiện trạng lớn hơn nhiều so với giấy chứng nhận. Hiện nay, Văn phòng đăng ký đất đai đang rà soát lại các diện tích sai lệch và phối hợp với địa chính xã Đức Xuyên cùng các hộ dân thống nhất lại diện tích để chỉnh lý cho phù hợp.

Đồng thời, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo đơn đốc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Krông Nô khẩn trương thực hiện chỉnh lý giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình đúng theo quy định và đảm bảo thời gian sớm nhất.

#### **2. Đa số ý kiến của cử tri xã Đăk Sôr và cử tri Ngô Thị Phương, thôn Nam Cường, xã Nam Đà kiến nghị:**

Trong thời gian qua để quản lý việc sang nhượng đất đai ở do cơn sốt đất ảo, UBND huyện đã có văn bản dừng chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất trên địa bàn, chủ trương đó là đúng. Song, nhiều hộ dân trong khu vực đã được quy hoạch khu dân cư muốn chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở để tách hộ làm nhà cho con không thực hiện được. Đây là nhu cầu thực tế và chính đáng của người dân, cử tri mong muốn cấp có thẩm quyền cần xem xét cụ thể từng trường hợp để tạo điều kiện cho Nhân dân có nhu cầu thực sự, chuyển đổi mục đích để xây dựng nhà ở.

Đồng thời, đề nghị xem xét thời hạn cấp lại cụ thể vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu cấp thiết và chính đáng của người dân.

#### **Trả lời:**

Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, vì Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, do đó, UBND huyện Krông Nô đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn rà soát các chỉ tiêu phân bổ chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn các xã, thị trấn để tiếp tục thực hiện.

Tuy nhiên, qua rà soát trên địa bàn xã Đăk Sôr và Nam Đà đã thực hiện hết chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất được phân bổ năm 2021 nên không có cơ sở

để thực hiện. Khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (*dự kiến sẽ hoàn thành phê duyệt trong tháng 8/2022*), sẽ tiếp tục triển khai thực hiện.

**3. Cử tri Phạm Văn Minh, thôn Giang Cách, xã Đắc Drô kiến nghị:** Việc nộp hồ sơ chuyên nhượng QSDĐ tại bộ phận một cửa của UBND huyện đã hện sai thời gian trả kết quả; cụ thể là sai thời gian trả thông báo thiếu, khi đến bộ phận một cửa hỏi thì trả lời là sang Chi cục thuế nhận. Việc làm như thế là sai quy trình vì nộp hồ sơ ở đâu thì nhận ở đó, người dân không liên quan gì đến Chi cục thuế.

**Trả lời:**

Đối với nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri, ngày 11/5/2022, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Krông Nô ban hành Công văn số 129/CV-CNVĐKĐ, về việc phối hợp gửi thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đến người sử dụng đất.

Theo Khoản 4 Điều 12 Thông tư liên tịch số: 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 được quy định như sau: Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, cơ quan thuế phải thực hiện chuyển Thông báo đến người sử dụng đất.

Tuy nhiên theo Quy định khoản 5 Điều 7 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 và khoản 5 Điều 7 Thông tư số 01/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ quy định: “5. Người đứng đầu cơ quan của trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương quyết định tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Văn phòng hoặc một đơn vị, tổ chức chuyên môn thuộc cơ quan này (trong trường hợp đơn vị tổ chức này không có văn phòng), đồng thời chỉ đạo việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều 14 Nghị định này”.

UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới để phục vụ người dân được tốt hơn, UBND huyện sẽ chỉ đạo Chi cục thuế Khu vực – Cư Jút Krông Nô trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, thời hạn để phục vụ người dân được kịp thời.

**4. Cử tri Trịnh Xuân Tô, thôn Đắc Thanh, xã Nam Xuân kiến nghị:**

- Đề nghị cấp trên quan tâm việc giải tỏa mặt bằng thi công xây chợ tại Thôn Đắc Thanh cho Nhân dân trong xã có nơi buôn bán lưu thông hàng hóa sinh hoạt chợ.

- Việc hỗ trợ đền bù hoa màu và đất xây dựng chợ tại thôn Đắc Thanh cần phải tổ chức hội nghị đối thoại với 02 hộ dân chưa đồng ý, vì hiện tại mức hỗ trợ quá thấp so với giá thị trường hiện nay. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét.

**Trả lời:**

- Về nội dung quan tâm giải tỏa mặt bằng thi công xây dựng chợ khu vực thôn Đắc Thanh tạo điều kiện cho nhân dân trong xã có nơi mua bán lưu thông hàng hóa:

Dự án công trình: Chợ xã và Hội trường thôn Đắc Thanh, xã Nam Xuân, đến

nay UBND huyện đã ban hành Quyết định thu hồi đất và quyết phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thu hồi để xây dựng Chợ và Hội trường thôn Đắc Thanh, xã Nam Xuân.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đã căn cứ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, đã hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và bàn giao cho chủ đầu tư là UBND xã Nam Xuân và đã phối hợp với UBND xã để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất, cây trồng và tài sản vật kiến trúc được 02/04 hộ gia đình đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng để xây dựng Chợ và Hội trường thôn Đắc Thanh; còn 02 hộ vẫn chưa cấp hành.

Qua đây UBND huyện đề nghị UBND xã Nam Xuân tiếp tục tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại giải thích, mục đích ý nghĩa để 02 hộ chấp hành các quy định về thu hồi bồi thường được được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 5283/QĐ-UBND, ngày 29/12/2021, để sớm triển khai đầu tư, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng tại xã Nam Xuân.

- Về nội dung kiến nghị hỗ trợ đền bù hoa màu và đất xây dựng Chợ tại thôn Đắc Thanh cần phải phải tổ chức hội nghị đối thoại với 02 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ:

Đối nội dung trên ngày 15/6/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 1154/UBND-VP về việc triển khai phối hợp thực hiện tuyên truyền vận động chấp hành các quy định về thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Chợ và Hội trường thôn tại xã Nam Xuân. Theo đó, ngày 27/6/2022 UBND xã Nam Xuân chủ trì phối hợp cùng với Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện, Phòng TN&MT; Phòng Tư pháp huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại giải thích, mục đích ý nghĩa của việc triển khai đầu tư của dự án. Theo đó qua rà soát lại các quy định, các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã trong quá trình triển khai lập phương án thu hồi bồi thường đã áp dụng đầy đủ các quy định chính sách hiện hành. Qua đó UBND huyện đã phê duyệt tại Quyết định số 5283/QĐ-UBND, ngày 29/12/2021.

**5. Cử tri Lương Tâm Tình, thôn Lương Sơn, xã Nam Xuân kiến nghị:** Đề nghị cấp trên xem xét cấp bìa đất thổ cư cho các hộ dân đang sinh sống tại khu đất xen ghép thôn Lương Sơn, tổng số là có 93 hộ.

**Trả lời:**

Căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 100, 101, Luật đất đai 2013 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất, trên cơ sở kết quả xác nhận về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của UBND xã nơi có đất.

Do đó, đề nghị các hộ dân liên hệ UBND xã Nam Xuân để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các trường hợp đủ điều kiện, UBND huyện Krông Nô sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị UBND xã Nam Xuân tăng cường công tác triển khai tổ chức đăng ký kê khai cấp Giấy chứng nhận QSD cho người dân nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước và xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa xã.



**6. Cử tri Nguyễn Văn Hội, xã Năm N’Đir kiến nghị:** Gia đình có nhận chuyển nhượng thửa đất của ông Nguyễn Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Hoa Sim, thửa đất số 117, tờ bản đồ số 20, địa chỉ bon Yôk Ju, xã Năm Nung. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng thì gặp phải những vấn đề như sau: Trước khi chuyển nhượng cho gia đình, diện tích trên giấy CNQSDĐ là 2.478 m<sup>2</sup>, trong đó 200 m<sup>2</sup> đất ở, 2.279 m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm. Tôi đã nộp hồ sơ đến một cửa của huyện để làm thủ tục chuyển nhượng thì được trả lại hồ sơ với lý do phải đổi lại sổ chính quy (*trừ hành lang an toàn giao thông*). Sau khi đổi lại thì diện tích còn lại 2.310,2 m<sup>2</sup>, trong đó đất ở 200 m<sup>2</sup>, đất trồng cây lâu năm 2.110,2 m<sup>2</sup>. Tôi tiếp tục làm thủ tục công chứng chuyển nhượng thì bị không chế tạm thời của Tòa án nhân dân huyện Krông Nô do ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Phan Thị Hòa trú tại Thành phố BMT khiếu nại bà Sim và ông Long vay nợ tiền chưa trả nên tạm thời không chế sang nhượng. Cho đến ngày 14/3/2022 tôi nhận phiếu báo của Thi hành án huyện Krông Nô thông báo giá thẩm định tài sản mà tôi nhận chuyển nhượng của ông Long và bà Sim để thi hành án. Ngày 23/3/2022 tôi đã nộp 182.101.200 đồng như thông báo của Thi hành án huyện. Sau khi nộp đủ tiền, tôi tiếp tục làm thủ tục chuyển nhượng nhưng đến ngày 18/4/2022 Chi cục thi hành án tiếp tục có công văn số 237 gửi văn phòng Đăng ký đất đai tạm ngừng chuyển nhượng do ông Lê Văn Thảo ký. Vì vậy gia đình tôi tốn kém rất nhiều thời gian, công sức. Như vậy đã giải quyết đúng quy trình thủ tục hay chưa? Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết giúp đỡ cho gia đình tôi.

**Trả lời:**

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Nô trả lời tại Báo cáo số 393/BC-CCTHADS, ngày 30/6/2022 với nội dung như sau:

Căn cứ Bản án số 16/2018/DSST ngày 12/10/2018 của TAND huyện Krông Nô và Bản án số 29/2019/DSPT ngày 19/6/2019 của TAND tỉnh Đắk Nông và xét Đơn yêu cầu thi hành án của ông Nguyễn Công Hiệp, địa chỉ: Số 25A Hoàng Văn Thụ, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (*người đại diện theo ủy quyền của bà Phạm Thị Hóa, theo Giấy ủy quyền do UBND phường Tân An ký xác nhận ngày 23/9/2019*), ngày 19/12/2019 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Nô đã ban hành Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 267/QĐ-CCTHADS.

Theo Quyết định thi hành án trên thì bà Nguyễn Thị Hoa Sim, địa chỉ: Bon Yôk Ju, xã Năm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông phải thi hành án khoản: Trả nợ cho bà Phạm Thị Hóa, ông Nguyễn Công Hiệp, địa chỉ: Số 25A Hoàng Văn Thụ, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk số tiền: 450.000.000 đ (*Bốn trăm năm mươi triệu đồng*) và lãi suất chậm thi hành án. Trong đó có cả ông Nguyễn Hoàng Long nợ (*ông Long là chồng bà Sim*).

Trên cơ sở tài liệu hiện có tại hồ sơ thi hành án, báo cáo của Chấp hành viên được phân công thụ lý hồ sơ thi hành án, Chi cục THADS huyện Krông Nô nhận thấy:

Ngoài ra theo các bản án, quyết định khác của Tòa án thì bà Nguyễn Thị Hoa Sim còn phải thi hành các khoản gồm: án phí dân sự sơ thẩm: 4.190.000 đồng; trả

nợ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk số tiền: 167.610.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án.

Kết quả xác minh cho thấy ông Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1971 đứng tên chủ hộ, có vợ là bà Nguyễn Thị Hoa Sim, sinh năm 1972 cùng các con: Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1995, Nguyễn Tấn Anh, sinh năm 1997 và Nguyễn Tuấn Tài, sinh năm 2002<sup>1</sup>. Ngày 13/6/2018, hộ ông Nguyễn Hoàng Long và vợ là bà Nguyễn Thị Hoa Sim cùng các thành viên khác của hộ gia đình đã ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Hội và bà Đồng Thị Là, địa chỉ: Bon Đăk Prí, xã Năm N’Đir, huyện Krông Nô (*chuyển nhượng trước khi có Bản án của Tòa án*), do Văn Phòng công chứng Nguyễn Văn Nhất ký chứng nhận<sup>2</sup>.

Quá trình giải quyết việc thi hành án, qua giáo dục, thuyết phục và động viên nhiều lần, ngày 17/01/2022, ông Nguyễn Văn Hội và bà Đồng Thị Là tự nguyện giao thửa đất trên cho Chấp hành viên để tiến hành thẩm định giá. Ngày 18/01/2022 Chấp hành viên đã ban hành Thông báo số 53/TB-CCTHADS về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản.

Hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức thẩm định giá, Chi cục THADS huyện Krông Nô chỉ nhận được 01 hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá của Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài sản Toàn Cầu – Chi nhánh Đăk Lăk. Do vậy, ngày 24/01/2022, Chấp hành viên đã ban hành Thông báo số 66/TB-CCTHADS về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản và ký Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá với Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài sản Toàn Cầu – Chi nhánh Đăk Lăk, địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Ngày 11/3/2022, Chi cục THADS huyện Krông Nô nhận được kết quả thẩm định giá thửa đất trên. Ngày 14/3/2022 Chấp hành viên đã ban hành Thông báo số 137/TB-CCTHADS về việc thông báo kết quả thẩm định giá tài sản, đồng thời Chấp hành viên đã gửi thông báo về kết quả thẩm định giá cho các đương sự và người có quyền lợi liên quan. Hết thời hạn theo thông báo nhưng không có người yêu cầu thẩm định giá lại. Vậy nên Chấp hành viên tiến hành các bước tiếp theo của quá trình thi hành án.

Ngày 14/3/2022, Chấp hành viên đã ban hành Thông báo số 137/TB-CCTHADS về việc thông báo kết quả thẩm định giá tài sản của người phải thi hành

<sup>1</sup> Có tài sản là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 117, tờ bản đồ số 20, tọa lạc tại thôn Dốc Du, xã Năm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, diện tích 2.479 m<sup>2</sup>, mục đích sử dụng: Đất ở 200 m<sup>2</sup>, đất trồng cây lâu năm 2.279 m<sup>2</sup>, do UBND huyện Krông Nô cấp Giấy CNQSD đất số BB 271371, số vào sổ CH 00071, cấp ngày 19/4/2010

<sup>2</sup> Do thửa đất trên đã được đo đạc lại thành thửa đất số 89, tờ bản đồ số 47, tọa lạc tại Bon Yók Ju, xã Năm Nung, huyện Krông Nô, diện tích 2.310,2m<sup>2</sup>, mục đích sử dụng: 200 m<sup>2</sup> đất ở + 2.110,2 m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 321895, số vào sổ: CS 01867, cấp ngày 09/7/2018 mang tên hộ ông Nguyễn Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Hoa Sim nên ông Nguyễn Văn Hội và bà Đồng Thị Là chưa làm được thủ tục sang tên thửa đất trên. Ông Nguyễn Văn Hội và bà Đồng Thị Là vẫn đang quản lý sử dụng thửa đất trên kể từ ngày nhận chuyển nhượng (ngày 13/6/2018) đến nay và giữ cả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất trên

án. Ông Nguyễn Công Hiệp, bà Phạm Thị Hóa đã nhận được thông báo nêu trên thì ông Hóa và bà Hóa khiếu nại về việc thẩm định giá thấp hơn so với giá của thị trường. Sau khi kiểm tra toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án của vụ việc nêu trên, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Krông Nô xét thấy quá trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên còn vi phạm một số nội dung như sau:<sup>3</sup> Từ những phân tích và nhận định trên, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 05/QĐ-CCTHADS ngày 16/5/2022 như sau:

Chấp nhận Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Công Hiệp, bà Phạm Thị Hóa; địa chỉ: Số 25A Hoàng Văn Thụ, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nội dung: Khiếu nại Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Krông Nô thẩm định giá tài sản của người phải thi hành án thấp hơn so với giá thị trường. Giá thẩm định của khối tài sản được 455.253.000 đồng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Nguyễn Công Hiệp, bà Phạm Thị Hóa.

Hủy toàn bộ thủ tục, kết quả về thẩm định giá tài sản của vụ việc thi hành án. Đồng thời, yêu cầu Chấp hành viên thu hồi các Thông báo liên quan đến quá trình thẩm định giá, xử lý tài sản trái pháp luật; xử lý hậu quả phát sinh do thực hiện thẩm định giá sai thủ tục, thu tiền không đúng của ông Nguyễn Văn Hội; tổ chức thực hiện việc kê biên, xử lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật để thi hành án.

Qua đây, đề nghị cử tri liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Nô để được xem xét, giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của cử tri.

**7. Cử tri Y Siêng, thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú kiến nghị:** Nhà của cử tri gần bờ sông khoảng 50 m, nay đoàn khai thác cát làm sạt lở đất và nút nhà ở đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho tôi.

---

<sup>3</sup> *Thứ nhất:* Trước khi Chấp hành viên ban hành Thông báo số 137/TB-CCTHADS ngày 14/3/2022 về việc thông báo kết quả thẩm định giá tài sản của người phải thi hành án, Chấp hành viên không thực hiện việc kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ theo quy định tại Điều 91 Luật THADS, và thông báo cho bên đang quản lý, sử dụng tài sản của người phải thi án khởi kiện ra Tòa án để Tòa án tuyên xử việc hộ ông Nguyễn Hoàng Long và vợ là bà Nguyễn Thị Hoa Sim cùng các thành viên khác của hộ gia đình đã ký Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên cho ông Nguyễn Văn Hội và bà Đồng Thị Là. Đồng thời việc ghi nhận sự tự nguyện của ông Hội và bà Là giao khối tài sản trên cho Chấp hành viên thẩm định giá là không có căn cứ pháp lý, vì hiện tại khối tài sản này vẫn thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án là ông Nguyễn Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Hoa Sim.

*Thứ hai:* Khi Chấp hành viên ký Hợp đồng thẩm định giá với Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài sản Toàn Cầu - Chi nhánh Đắk Lắk để thẩm định giá khối tài sản trên của hộ ông Nguyễn Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Hoa Sim, Chấp hành viên chỉ yêu cầu thẩm định giá đối với quyền sử dụng đất, không thẩm định giá đối với các tài sản gắn liền trên đất như nhà ở, công trình xây dựng, cây trồng là trái quy định của pháp luật về xử lý tài sản quyền sử dụng đất để thi hành án, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên đương sự.

*Thứ ba:* Khi hết thời hạn theo thông báo không có người yêu cầu thẩm định giá lại nhưng Chấp hành viên không ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản trên theo quy định. Ngày 23/3/2022, Chấp hành viên tiến hành thu tiền của ông Nguyễn Văn Hội và bà Đồng Thị Là tự nguyện thi hành thay giá trị phần tài sản của ông Nguyễn Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Hoa Sim là không đúng với trình tự, thủ tục về thi hành án dân sự

**Trả lời:**

Theo ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND xã Quảng Phú đã căn cứ vào hồ sơ địa chính và tiến hành xác minh kiểm tra thực địa. Theo đó, cử tri Y Siêng Yôk Rla được CNQSDĐ tại thửa đất số 73, tờ bản đồ số 5, diện tích: 3565 m<sup>2</sup>, mục đích sử dụng: Đất ở 400 m<sup>2</sup>, đất trồng cây lâu năm 3165 m<sup>2</sup>; và thửa đất số 84, tờ bản đồ số 5, diện tích 2806 m<sup>2</sup>, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Hiện trạng: Theo ý kiến trình bày của cử tri Y Siêng Yôk Rla thì nhà ở được xây dựng năm 2020, nhà kho được xây dựng năm 2017; ghi nhận nhà ở và nhà kho, có nứt chân chim nhưng chưa xác minh được nguyên nhân gây nên hiện tượng trên, vị trí nhà ở cách xa bờ sông khoảng 100 m; Còn đất dọc sông có sạt lở từ mét sông vào khoảng 02m nhưng chưa gây thiệt hại về đất và tài sản trên đất (cây cà phê);

Do đó, UBND xã Quảng phú ghi nhận hiện trạng nêu trên để làm cơ sở bồi thường hỗ trợ sau này nếu bị sạt lở về đất và cây trồng sau này.

Qua đây, đề nghị các hộ dân canh tác dọc sông khu vực thượng lưu nhà máy thủy điện Chư Pông Krông chủ động báo cáo đến chính quyền địa phương khi có sạt lở đất xảy ra để kịp thời xử lý, kiểm tra, ghi nhận hiện trạng làm cơ sở xử lý bồi thường, hỗ trợ về sau.

**8. Cử tri Trương Lục Thái, thôn Cao Sơn, xã Buôn Choánh kiến nghị:** Việc người dân dựng lán trại tạm từ năm 2012 trở về trước tại đồi đá khu vực núi lửa. Đề nghị cấp trên tạo điều kiện cho người dân sử dụng trong quá trình sản xuất và có kế hoạch giao đất cho người dân để trồng rừng Nông Lâm kết hợp.

- Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân đối với với những diện tích mà đơn vị tư vấn đã đo đạc.

**Trả lời:**

- Đối với việc xây dựng lán trại của các hộ dân tại đồi đá khu vực núi lửa:

Do ý kiến của các hộ dân không có vị trí cụ thể nên UBND huyện không có cơ sở trả lời, đề nghị các hộ dân liên hệ UBND xã Buôn Choánh để xác định cụ thể từng vị trí. Tuy nhiên, việc xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp là không đúng quy định của pháp luật, đề nghị các hộ dân tuân thủ các quy định của cấp có thẩm quyền, tự tháo dỡ các trường hợp xây dựng trái phép, không tự ý xây dựng trên đất lâm nghiệp.

- Về giao đất cho người dân để trồng rừng nông lâm kết hợp: UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện phương thức trồng nông lâm kết hợp bằng cây đa mục đích trên đất lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND xã Buôn Choánh.

- Đối với việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân đối với với những diện tích mà đơn vị tư vấn đã đo đạc: Hiện tại trên địa bàn xã Buôn Choánh đang tổ chức thi công xây dựng lưới, đo vẽ bản đồ, chỉnh lý bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, UBND huyện Krông Nô đề nghị các hộ liên hệ UBND xã Buôn Choánh để được hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất theo kết quả đo đạc cơ sở dữ liệu sau khi được nghiệm thu.

Về điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Đối với diện tích đất quy hoạch đất lâm nghiệp đề nghị UBND xã Buôn Choát tăng cường công tác quản lý đảm bảo quy hoạch đất lâm nghiệp được giao UBND xã quản lý, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định.

**9. Cử tri Trần Văn Thanh, thôn Nam Hải, xã Nam Đà kiến nghị:** Trại vịt của bà Phong tại thôn Nam Hải gây ô nhiễm môi trường rất nhiều, mùi hôi thối ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Mặc dù UBND xã đã nhiều lần xuống giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được triệt để. Đề nghị huyện hỗ trợ giải quyết cho người dân.

**Trả lời:**

Đối với nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri, ngày 25/11/2021, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Nam Đà và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành làm việc với 12 hộ dân thôn Nam Hải, xã Nam Đà. Theo đó, ghi nhận việc phát sinh mùi hôi do việc chăn nuôi vịt của bà Phong, do đó, yêu cầu chủ trang trại sớm khắc phục tình trạng mùi hôi và thực hiện đúng Cam kết về bảo vệ môi trường.

Ngày 27/5/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Nam Đà cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan theo Đoàn được thành lập theo Quyết định số 473/QĐ-UBND, tại thời điểm kiểm tra (*thời điểm thả vịt 15 ngày*) bà Phong đã xây dựng 01 nhà tích phân rộng 100 m<sup>2</sup>, 02 bể lắng, 02 bể nuôi cá trê. Đến nay, mùi hôi đã đang dần được khắc phục. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường đưa trang trại của bà Phong và kế hoạch thanh tra, kiểm tra giai đoạn năm 2022-2023.

**10. Cử tri Phan Trường và Đặng Xong thôn Xuyên Hải, xã Đức Xuyên kiến nghị:** Từ năm 2009 trở về trước khi chưa làm thủy điện Buôn Tua Srah thì lũ lụt vẫn xảy ra thường xuyên nhưng không gây sạt lở đất của Nhân dân. Đến năm 2009, thủy điện Buôn Tua Srah thi công nhưng đến năm 2011 mới kiểm kê đo đạc đền bù cho Nhân dân tuy nhiên, trong năm 2009-2010 đất của Nhân dân bị sạt lở xuống sông nhưng không được hỗ trợ đền bù làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân đề nghị các cấp quan tâm giải quyết cho Nhân dân (1).

- Đất sạt lở đền bù đợt 6 là quá lâu đề nghị các cấp sớm đền bù cho Nhân dân (2).

**Trả lời:**

- **Về nội dung(1):** Qua xem xét nội dung kiến nghị UBND huyện có ý kiến trả lời như sau: Qua kiểm tra hồ sơ bồi thường hỗ trợ công trình thủy điện Buôn Tua Srah hạng mục sạt lở trên địa bàn xã Đức Xuyên (*đợt 1*) được UBND huyện phê duyệt tại Quyết số 2517/QĐ-CTUBND ngày 28/12/2010; theo đó, việc kiến nghị của cử tri năm 2009 thủy điện Buôn Tua Srah thi công đi vào hoạt động nhưng đến năm 2011 mới kiểm kê, đo đạc, đền bù cho nhân dân là chưa đúng so với hồ sơ đã triển khai bồi thường.

- **Về nội dung (2):** Ghi nhận ý kiến của tri, theo đó đối với việc thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình Hạ lưu nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah, hạng mục: Sạt lở đợt 6 xã Đức Xuyên, UBND huyện đã chỉ đạo phòng ban, đơn vị chuyên môn của huyện khẩn trương kiểm tra, thẩm định trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

#### **IV. Về lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi**

**1. Cử tri Y Sú, Bon Choih, xã Đức Xuyên:** Kênh thủy lợi tại Bon Choih xuống cấp trầm trọng. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm tu sửa để đảm bảo việc dẫn nước tưới tiêu cho cánh đồng tại Bon Choih.

##### **Trả lời:**

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, hiện tại tuyến kênh trạm bơm Buôn Choih đã được Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi – Chi nhánh huyện Krông Nô (*gọi tắt là Chi nhánh*) đưa vào kế hoạch sửa chữa thường xuyên của đơn vị; trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ ưu tiên đề xuất Công ty đưa vào kế hoạch nâng cấp kênh mương để đảm bảo phục vụ sản xuất cho nhân dân trong thời gian tới.

**2. Cử tri Đặng Việt Thanh, Bàn Văn Nam, thôn Nam Dao, cử tri Bàn Văn Định, Lý Văn Sáng Đặng Văn Sản thôn Nam Ninh, cử tri Vũ Văn Thuyên thôn Quảng Hà, xã Năm N’Đir kiến nghị:**

- Đề nghị xem xét nâng cấp mương cấp 2 của Trạm bơm số 1 dẫn nước ra khu vực Bàu Lóc vì hay bị tràn; làm cầu phục vụ sản xuất khu vực suối Đắc Prí giáp xã Đức Xuyên (1).

- Đề nghị nâng cấp tuyến kênh 2, Trạm bơm số 5 do sử dụng lâu đã xuống cấp không đủ nước phục vụ tưới hoa màu; nâng cấp bể xả trạm bơm số 1 do bị tràn và rò rỉ nước gây ngập úng; nâng cấp chống tràn tuyến kênh số 1 của Trạm bơm số 2 (2).

- Đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí nạo vét kênh tiêu cánh đồng Đắc Rền tránh tình trạng ngập úng vào mùa mưa (3).

##### **Trả lời:**

**Về nội dung (1):** Qua kiểm tra, UBND xã Năm N’Đir ghi nhận hiện tại Trạm bơm số 1 không hoạt động được do tuyến kênh N1, chưa được nâng cấp sửa chữa gây ngập úng các diện tích gieo trồng tại khu vực đầu tuyến ảnh hưởng đến việc sản xuất vụ Hè Thu. UBND xã đã kiến nghị đề nghị nâng cấp 200m tuyến kênh N1 từ bể xả về phía tay phải trạm bơm, khoảng 200m tuyến kênh nối từ kênh N1 ra khu vực Hồ sen cao khó khăn trong việc lấy nước và 250m kênh N2-7 thường xuyên bị tràn nước. Qua đó, UBND huyện đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác các Công trình thủy lợi - Chi nhánh huyện Krông Nô kiến nghị Công ty nâng cấp sửa chữa để phục vụ nhân dân kịp thời.

- Đối với nội dung làm cầu phục vụ sản xuất khu vực suối Đắc Prí giáp xã Đức Xuyên: Qua khảo sát, tại khu vực cử tri kiến nghị phần lớn diện tích đất đã được bồi thường, hỗ trợ, một số hộ dân tận dụng để sản xuất nông nghiệp; mặt khác, không thể xây cầu tại khu vực này vì không đảm bảo việc tiêu thoát nước, đề nghị

UBND xã Năm N'Đir và các hộ dân chủ động tìm các giải pháp giao thông khác phù hợp.

**Về nội dung (2):** Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi – Chi nhánh huyện Krông Nô ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri tại tuyến kênh Trạm bơm số 5, trong thời gian tới sẽ đề xuất đưa vào kế hoạch sửa chữa nâng cấp các tuyến kênh mương nói trên. Cụ thể

- Qua kiểm tra, tại Trạm bơm số 01, bể xả bị tràn một số vị trí, Chi nhánh đã tiến hành triển khai sửa chữa và nâng một số đoạn bể xả bị tràn, đến nay đã hoàn thành.

- Tại Trạm bơm số 2 khi vận hành bơm tưới bị tràn thành kênh, về việc này Chi nhánh đã đề xuất và được Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông đưa vào danh mục bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2022 và chuẩn bị triển khai thực hiện.

**Về nội dung (3):** Về hệ thống kênh tiêu trên cánh đồng Đăk Rên, có khoảng 4.000m, đã bị bồi lắng nên tiêu thoát nước chậm (*nhất là khu vực sinh tại km25 nhân dân mới khai hoang mở rộng diện tích*), đồng thời, nhân dân sản xuất không vệ sinh đồng ruộng để rơm rạ, cỏ rác từ ruộng trôi xuống kênh tiêu nên thường xuyên bị ngập úng mỗi khi có mưa lớn. Qua đó, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Dự án và phát triển quý đất phối hợp UBND xã đã kiểm tra lập thủ tục đề xuất UBND tỉnh đầu tư để thực hiện nạo vét trong năm 2021; nhưng do nguồn kinh phí tập trung cho chống dịch Covid 19, do đó, chưa bố trí để thực hiện được. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện. Trước mắt, để hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ gây thiệt hại về sản xuất của người dân đang canh tác trên cánh đồng xã Năm N'Đir, đề nghị UBND xã chỉ đạo cho Tổ dịch vụ thủy nông nội đồng và huy động người dân đang canh tác trên cánh đồng triển khai vệ sinh đồng ruộng, nạo vét phát dọn cỏ bờ kênh thông thoáng để hạn chế tình trạng ngập úng.

**3. Cử tri Y Mót, thôn Phú Sơn xã Quảng Phú kiến nghị:** Đập thủy lợi Buôn Dong, thôn Phú Sơn hiện nay bị nứt và rò rỉ nước, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét có biện pháp khắc phục, xử lý.

**Trả lời:**

Công trình thủy lợi Buôn Dong do Chi nhánh quản lý, vận hành thường xuyên được kiểm tra hiện trạng, phát dọn duy tu bảo dưỡng công trình; hàng năm trước, trong và sau mùa lũ đều được Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông cùng cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi kiểm tra, đánh giá hiện trạng, đánh giá mức độ an toàn công trình. Do đó, việc cử tri phản ánh Đập thủy lợi Buôn Dong, thôn Phú Sơn hiện nay bị nứt và rò rỉ nước là không có cơ sở.

**4. Cử tri Lăng Thị Chắp, thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah kiến nghị:** Tại trạm bơm số 1, đề nghị Công ty Thủy nông sửa chữa lắp các cống dẫn nước dân tự đục ở đầu mương chính, lắp đặt các cánh phai để tránh gây thất thoát nước.

**Trả lời:**

Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi – Chi nhánh huyện Krông Nô ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị UBND xã Buôn

Choách tăng cường phối hợp vận động kiểm tra để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tự ý vận hành, đục phá kênh mương và tài sản của Nhà nước theo quy định.

**5. Cử tri Lăng Thị Chắp, thôn Buôn Choách, xã Buôn Choách kiến nghị:**  
Theo báo cáo số 340/BC-UBND ngày 27/4/2022 về trả lời ý kiến cử tri. Đề nghị vận động người dân tự hiến đất bình quân 8m ngang dọc kênh tiêu là quá rộng, người dân chỉ cần 4m là đủ. Đề nghị cấp trên xem xét.

**Trả lời:**

Theo kiến nghị của người dân tại các buổi tiếp xúc cử tri, đề nghị Nhà nước nạo vét kênh tiêu tại cánh đồng thôn Buôn Choách; đặc biệt là khu vực Bàu Sen, trước đây khu vực này sinh lầy ngập rất sâu chỉ có sen mọc, thời gian gần đây nhân dân khai hoang mở rộng diện tích nhưng chưa được đầu tư cải tạo kênh tiêu nên thường xuyên ngập úng khi có mưa lớn.

Việc đầu tư xây dựng kênh tiêu úng, phải đúng quy chuẩn quy định tại TCVN 4118:2021, mới đảm bảo tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng đảm bảo sản xuất cho người dân. Qua khảo sát sơ bộ nhận thấy: Việc nạo vét kênh tiêu tại cánh đồng Bàu Sen thôn Buôn Choách để tiêu thoát úng cho khoảng trên 60 ha lúa và màu., về tầng đất yếu dễ gây sạt lở; theo tiêu chuẩn kỹ thuật kết cấu kênh hình thang (*đáy kênh 02 m, chiều sâu 02 m, mái 1.1 m, bờ kênh 01 m*) do đó mặt bằng thi công tổng thể là 08 m. Trong thời gian tới, đề nghị UBND xã đưa vào danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới, vận động nhân dân chủ động giải phóng mặt bằng để tiến hành đầu tư.

**6. Cử tri Nguyễn Văn Mạnh, thôn Đắc Thanh, xã Nam Xuân kiến nghị:**  
Đề nghị cấp trên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là phân bón giả trôi nổi trên thị trường gây hoang mang tư tưởng trong Nhân dân.

**Trả lời:**

Để ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, hàng năm UBND huyện đều chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn của huyện, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng Kế hoạch kiểm tra các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán trên địa bàn huyện.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã tổ chức 02 đợt kiểm tra liên ngành, kiểm tra 63 cơ sở sản xuất, kinh doanh; trong đó đã lập Biên bản xử lý vi phạm hành chính 05 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền phạt là 8 triệu đồng. Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện, cũng như kết với các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục kiểm tra, các cơ sở bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trên địa bàn huyện để xử lý, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên để tránh tình trạng mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng đề nghị người dân, khi mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phải đến các đại lý, có Giấy phép đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Khi mua đề nghị chủ cơ sở viết hóa đơn chứng từ, ghi đầy đủ các thông tin sản phẩm (*nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, ngày sản xuất, hạn sử dụng và số hợp quy*) giữ lại làm cơ sở để cho cơ quan chức năng kiểm tra xử lý và giải quyết nếu có trường hợp người dân mua phải hàng giả của cơ sở kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên



địa bàn huyện. Đồng thời, đề nghị người dân cảnh giác, không mua các mặt hàng bán dạo, trôi nổi trên thị trường. Khi phát hiện các đối tượng trên, báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương, đề xử lý kịp thời.

**7. Cử tri Phùng Tồn Sếnh, thôn Tân Lập xã Nâm Nung kiến nghị:** Đề nghị cơ quan chuyên môn kỹ thuật nông nghiệp tập huấn, hướng dẫn cho bà con nông dân về kỹ thuật chăm sóc cây trồng như lúa nước bị sâu bệnh mà không biết cách chăm sóc.

**Trả lời:**

Hàng năm, bước vào đầu vụ Đông Xuân, Hè thu... UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều có văn bản hướng dẫn người dân sản xuất, đồng thời phối hợp cùng với Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn Đăk Mâm, đi kiểm tra tình hình sản xuất, để hướng dẫn cách chăm sóc, cũng như phòng trừ sâu bệnh hại (nếu có). Qua kiểm tra, theo dõi về sản xuất lúa nước cũng như các loại cây trồng khác trên địa bàn huyện trong những năm qua đã làm tốt công tác dự báo, phòng trừ kịp thời do đó không xảy ra tình trạng sâu bệnh hại trên diện rộng gây thiệt hại về sản xuất của người dân.

Trong thời gian tới để tiếp tục trang bị kiến thức cho người dân về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, UBND huyện đề nghị UBND xã định kỳ và hàng năm triển khai đăng ký nhu cầu tổ chức tập huấn kỹ thuật nhận trồng, chăm sóc các loại cây trồng vật của người dân gửi về UBND huyện thông qua Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp để tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức tập huấn cho người dân đảm bảo kịp thời

**8. Cử tri Sầm Quý Hòa, thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah kiến nghị:** Những diện tích quy hoạch trồng rừng phòng hộ nên định hướng trồng cây bằng lăng để vừa tạo rừng, vừa tạo cảnh quan cho du lịch.

**Trả lời:**

Công tác trồng lại rừng trên diện tích đất quy hoạch phát triển rừng rất được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện; Cây Bằng Lăng (trong đó có Bằng lăng hoa tím) là loài cây bản địa, mọc rất nhiều trên địa bàn huyện Krông Nô, nói chung và đặc biệt là trong khu rừng nửa rụng lá thuộc các xã Buôn Choáh, Nam Đà, Đăk Drô.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ đề xuất với Sở Nông nghiệp và PTNT khi thẩm định các dự án phát triển rừng trên địa bàn huyện nói chung và tại xã Buôn Choah nói riêng cần quan tâm bố trí tỷ lệ nhất định cây bản địa trong đó có cây Bằng lăng trong các loài cây trồng rừng, tạo cảnh quan cho du lịch sau này.

**9. Cử tri Y Sú, Bon Choih, xã Đức Xuyên và cử tri Bàn Phúc Sinh thôn Nam Dao, xã Nâm N'Đir kiến nghị:** Nước giếng sinh hoạt của Nhân dân tại Bon Choih, xã Đức Xuyên không đảm bảo vệ sinh; Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ nguồn nước sạch và xem xét khắc phục lại công trình nước sạch thôn Nam Dao để người dân sớm được sử dụng.

**Trả lời:**

Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi – Chi nhánh huyện Krông Nô đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp nhận quản lý các

công trình: Công trình cấp nước sinh hoạt Buôn Choih, xã Đức Xuyên và Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Nam Dao, xã Năm N'Đir từ tháng 6/2022.

Qua kiểm tra hiện trạng các công trình ngưng hoạt động từ lâu, nhiều hạng mục hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Qua đó, Chi nhánh đã đề xuất Công ty đang kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét cho chủ trương, bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp, sửa chữa công trình, sau khi công trình được nâng cấp sửa chữa sẽ triển khai vận hành cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Về nguồn nước hiện nay không đảm bảo vệ sinh, đề nghị UBND xã Đức Xuyên chỉ đạo cho Trạm y tế của xã, tổ chức kiểm tra, đánh giá hướng dẫn người dân xử lý để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

## **V. Các lĩnh vực khác**

### **1. Cử tri Lương Quang Trung, thôn Đắc Hợp, xã Nam Xuân kiến nghị:**

Đề nghị cấp trên xem xét thời gian nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính cần ghi thời gian cụ thể, kinh phí biên lai công khai minh bạch cho Nhân dân được biết.

#### **Trả lời:**

Thực hiện Nghị Quyết 03/2020/NQ-HĐND tỉnh Đắk Nông có hiệu lực ngày 27/7/2020 thay thế Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị quyết quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

Theo đó UBND xã Nam Xuân đã thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các loại thu phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để người dân đến giải quyết TTHC được biết và theo dõi (*theo bộ thủ tục hành chính và mức thu phí, lệ phí áp dụng tại cấp xã do HĐND và UBND tỉnh Đắk Nông ban hành*).

Khi tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa các bộ phận chuyên môn đều thực hiện in giấy hẹn cho người dân theo đúng thời gian quy định. Do trong thời gian qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên việc luân chuyển hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả có trễ hạn một số trường hợp. Qua đó UBND xã có Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Nam Xuân sẽ tiếp tục rà soát về quy trình, thủ tục, cũng như thời gian xử lý của các bộ phận chuyên môn để ngày càng đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC cho người dân, Trường hợp xét thấy vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

### **2. Cử tri Hoàng Văn May, thôn Nam Tân, xã Nam Đà kiến nghị:**

- Hiện nay một số người dân không ý thức giữ gìn bản sắc của công viên địa chất, đề nghị cấp trên tổ chức lớp tập huấn cho người dân kiến thức giữ gìn và phát triển công viên địa chất tại địa phương (1).

- Hiện tại người nông dân sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, mất mùa; mùa điều vừa rồi thu chưa được 10-20% lại mất giá, chi phí, phân bón cao

làm đời sống của người dân càng khó khăn. Đề nghị nhà nước xem xét, hỗ trợ người nông dân (2)

**Trả lời:**

**Về nội dung (1):** Trong thời gian qua UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình như: Thông qua tuyên truyền cổ động bằng hình ảnh; tập huấn, thông tin báo đài, các trang mạng xã hội chính thống để mọi người dân nâng cao nhận thức về quản lý bảo vệ, mục đích ý nghĩa về giá trị và tầm quan trọng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Đối tượng tham gia tập huấn là cán bộ, nhân dân và học sinh có nhu cầu tìm hiểu về Công viên địa chất. Trong thời gian vừa qua UBND huyện đã phối hợp tổ chức được 04 lớp tập huấn, chủ yếu tập trung vào những vấn đề chính như: Giới thiệu chung về sự hình thành và phát triển của Công viên địa chất Đắk Nông; Bảo tồn các di sản địa chất và các giá trị khác trong khu vực như di sản văn hóa, lịch sử, khảo cổ, cảnh quan, môi trường, đa dạng sinh học; khuyến khích học tập và nghiên cứu địa chất, giáo dục lòng yêu thiên nhiên; trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ và khai thác bền vững các loại Di sản như di sản địa chất, di sản văn hóa, đa dạng sinh học..., góp phần vào nâng cao dân trí, phát triển kinh tế và văn hóa của địa phương. Thúc đẩy các hoạt động kinh tế bền vững, hài hòa với bảo tồn như tham quan, du lịch (du lịch sinh thái, du lịch địa chất) và các hoạt động kinh tế phụ trợ khác, tạo nguồn thu nhập bổ sung cho cộng đồng địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban quản lý Công viên địa chất Đắk Nông phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Nô tổ chức 02 lớp nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất Đắk Nông. Tuy nhiên còn một bộ người dân nhận thức chưa đầy đủ. Do đó, trong thời gian tới tiếp thu ý kiến của cử tri UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan và UBND xã Nam Đà và phối hợp với Ban quản lý công viên địa UNESCO Đắk Nông để tập huấn nhằm tuyên truyền quảng bá đầy đủ các thông tin về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông để người được biết

**Về nội dung (2):** Xem xét, hỗ trợ người nông dân khi sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, mất mùa, mất giá, chi phí, phân bón cao làm đời sống của người dân càng khó khăn:

- Đối với nội dung kiến nghị của cử tri, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trả lời cử tri như sau:

Thực hiện chương trình tín dụng chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô đã có chỉ đạo về việc rà soát khác hàng có ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn dẫn đến khó khăn về kinh tế sẽ tiếp tục thực hiện cho vay để tái sản xuất và đầu tư khôi phục lại sản xuất ổn định đời sống.

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Phòng giao dịch đã tham mưu UBND huyện về việc rà soát đối tượng thụ hưởng để cho vay nhằm hỗ trợ hộ dân do ảnh hưởng sau đại dịch Covid 19. Hiện tại đơn vị đang thực hiện với 14 chương trình cho vay đáp ứng với nhiều đối tượng thụ hưởng và nhiều lãi suất ưu đãi phù hợp với nhiều đối tượng thụ hưởng khác nhau. Nhằm thúc đẩy nền kinh tế và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận dễ dàng nguồn vốn, Ban đại diện Hội đồng

quản trị đã chỉ đạo phòng giao dịch thực hiện giải ngân cho khách hàng kịp thời với tiêu chí phục vụ tại nhà hộ dân và giải ngân tại xã.

Theo Nghị quyết 11/NQ-CP có nhiều chương trình được hỗ trợ sản xuất kinh tế, trong đó có hỗ trợ 02% lãi suất cho toàn bộ các món vay có lãi suất trên 06%, đối với những món vay giải ngân từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2023. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022 đơn vị đã thực hiện giải ngân 102.948 triệu đồng cho 2.287 khách hàng trên 12 xã, thị trấn.

- Về phía Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Krông Nô: Hiện nay đang tập trung ưu tiên vốn để cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, ngày 09/06/2015 của Chính Phủ và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP, ngày 07/9/2018. Ngoài ra hiện nay Chi nhánh đang triển khai một số sản phẩm tín dụng như: Cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg, cho vay lưu vụ, cho vay tái canh cà phê, cho vay qua tổ liên kết, cho vay hạn mức tín dụng đối với gia đình hộ sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ...

Khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Krông Nô gặp khó khăn như hạn hán, mất mùa, giá cả nông sản xuống thấp...không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn gốc và/hoặc lãi tiền vay hoặc không có khả năng trả hết nợ gốc và/ hoặc lãi tiền vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận, khách hàng có thể đến liên hệ với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Krông Nô trước 10 ngày đến kỳ hạn gốc hoặc lãi tiền vay để đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Trên cơ sở đề nghị, khả năng tài chính và kết quả đánh giá khả năng của khách hàng, ngân hàng sẽ xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo đúng quy định.

- Ngoài ra, đối với các nội dung hỗ trợ nông dân trong việc giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện để vay vốn sản xuất kinh doanh, trong thời gian qua Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thường xuyên bám sát tình hình, triển khai các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ và đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn. Do đó, nếu cử tri có khó khăn vướng mắc về nguồn vốn đề nghị liên hệ với các tổ chức tín dụng nơi gần nhất để được hướng dẫn cụ thể.

**3. Cử tri Lê Thanh Hoa, thôn Nam Thắng, xã Nam Đà kiến nghị:** Bưu điện thu tiền điện tại các điểm, máy in thu tiền điện không chạy làm ảnh hưởng đến thời gian chờ đợi của người dân, có khi chờ đợi hơn 02 tiếng đồng hồ mới nộp được. Đề nghị đầu tư máy in để giải quyết nhanh gọn cho người dân không phải mất thời gian chờ đợi lâu.

**Trả lời:**

Nội dung phản ánh của cử tri, Bưu điện huyện rất cảm ơn cử tri đã có ý kiến đề Bưu điện rút kinh nghiệm, khắc phục lỗi kỹ thuật do máy móc thiết bị trong thời gian tới. Hiện tại máy móc thiết bị tại các điểm thu tiền điện đã khắc phục và hoạt động tốt. Qua đây, Bưu điện huyện Krông Nô mong quý khách hàng thông cảm vì sự cố không mong muốn này.

**4. Cử tri Y Phun, Bon Đắc Prí, xã Năm N’Đir kiến nghị:** Đề nghị chi trả tiền quản lý bảo vệ rừng kịp thời.

**Trả lời:**

Qua kiểm tra, xác minh, cử tri Y Phun, Bon Đắc Prí, xã Năm N’Đir là hộ nhận khoán bảo vệ rừng cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Hiện nay, Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung thực hiện thanh toán, tạm ứng tiền Dịch vụ môi trường rừng (*tiền bảo vệ rừng*) cho các hộ dân nhận khoán thông qua tài khoản ngân hàng. Việc thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán tiền khoán bảo vệ rừng cho các hộ dân được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và Hợp đồng khoán bảo vệ rừng giai đoạn 2021-2025; do đó, tiền khoán bảo vệ rừng của các hộ dân sẽ nhận được sau khi Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Nông chi tạm ứng từng đợt trong năm và quyết toán với Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (*thường trước ngày 01/6 năm sau*). Năm 2021, tổng số tiền Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung đã chi tạm ứng cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng (*tính đến ngày 31/12/2021, chưa bao gồm tiền lãi ngân hàng phát sinh*) là 817.000.000 đồng, cụ thể:

+ Chi tạm ứng lần 1 (*ngày 06/10/2021*): 480.000.000 đồng;

+ Chi tạm ứng lần 2 (*ngày 31/12/2021*): 337.000.000 đồng.

Như vậy, Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung chi trả tiền bảo vệ rừng cho các hộ dân nhận khoán ngay sau khi quỹ bảo vệ và phát triển rừng chi tạm ứng, đảm bảo kịp thời và đúng theo quy định.

**5. Cử tri Trần Thị Thanh Vân, thôn Thanh Sơn, xã Buôn Choáh kiến nghị:**

- Các dự án, công trình khi được đầu tư cho xã nên để có sự tham gia của địa phương từ lúc hoạch định, thiết kế tạo mọi điều kiện để khi công trình hoàn thiện nhiều người dân được hưởng lợi hơn, hạn chế lãng phí kinh phí của Nhà nước (1).

- Việc bố trí và luân chuyển công tác cán bộ cần phù hợp, đúng chuyên môn theo yêu cầu của đơn vị tiếp nhận (như thiếu cán bộ văn phòng lại chuyển cán bộ tư pháp); thời gian luân chuyển cán bộ cần đủ đảm bảo để khảo sát địa bàn nâng cao hiệu quả công việc (2).

- Mỗi năm sản lượng lúa của xã thu hoạch vụ Đông Xuân và Hè thu khoảng 12 ngàn tấn. Tuy nhiên, năng lực tài chính của các hợp tác xã trên địa bàn chỉ có thể thu mua giữ lại để chế biến khoảng 10% (1,2 ngàn tấn) còn lại 90% xuất tươi xuống Long An để họ chế biến xuất khẩu và mang tên nhãn mác gạo của đơn vị họ. Đề nghị hỗ trợ vốn vay để giữ vững thương hiệu gạo Buôn Choáh nhằm nâng cao giá trị thu nhập đối với sản phẩm lúa, gạo cho nông dân (3).

**Trả lời:**

\* **Về nội dung (1):** UBND huyện ghi nhận cử tri đã có ý kiến đóng góp về công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư công đã quy định cụ thể việc đầu tư xây dựng các công trình tại địa phương đều phải có sự tham gia của Hội đồng nhân dân các cấp (*cơ quan đại diện cho cử tri tại địa phương*) để ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình, dự án theo thẩm quyền.

- Ngoài ra, khi có chủ trương đầu tư được phê duyệt, thi cơ quan được giao làm Chủ đầu tư dự án phải triển khai các bước khảo sát, thiết kế, và thi công tuân thủ theo Luật Xây dựng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Nhà nước.

- Các dự án, công trình sẽ được đầu tư theo quy hoạch của địa phương được phê duyệt và công bố công khai, rộng rãi ở địa phương. Ngoài ra, theo quy định việc đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, công trình theo quy định do UBND xã (hoặc cơ quan chuyên môn) đề xuất trước khi được đầu tư xây dựng. Vì thế các dự án được đầu tư xây dựng luôn có sự tham gia của chính quyền địa phương từ giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư đến khi kết thúc dự án. Mặt khác, quá trình triển khai dự án luôn có sự giám sát cộng đồng của nhân dân địa phương theo quy định.

**\* Về nội dung (2):** Năm 2020, xã Đăk Drô tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để đạt chuẩn Nông thôn mới trong đó có tiêu chí số 18, được sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Nội vụ làm việc với Chủ tịch UBND 02 xã Đăk Drô và Buôn Choáh, 02 đơn vị đã thống nhất điều động 01 công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Đăk Drô, trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật đến nhận công tác tại xã Buôn Choáh, nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch UBND xã Buôn Choah phân công trong thời điểm đội ngũ công chức xã Buôn Choah đang thiếu.

- Theo quy định trình độ chuyên môn chuyên ngành Luật được phân công đảm nhiệm chức danh Tư pháp – Hộ tịch hoặc Văn phòng – Thống kê đều phù hợp theo quy định.

**\* Về nội dung (3):** Trong thời gian qua việc hỗ trợ vốn vay để giữ vững thương hiệu gạo Buôn Choáh nhằm nâng cao giá trị thu nhập đối với sản phẩm lúa, gạo cho nông dân: Hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn đang thực hiện cho vay một số Hợp tác xã tại các xã như Nâm Nung, Tân Thành .... để hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn cho vay theo hợp tác xã, đề nghị Hợp tác xã liên hệ với UBND xã để có cơ sở đăng ký kế hoạch nguồn vốn từ Liên minh hợp tác xã tỉnh Đăk nông.

- Mọi sự tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội kính đề nghị cử tri liên hệ với các tổ chức đoàn thể cấp xã được ủy thác, tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, để được hướng dẫn và nắm bắt được nhiều thông tin cụ thể. Hoặc có thể liên hệ trực tiếp đối với các Ngân hàng khác trên địa bàn huyện để được hỗ trợ và giải đáp các vướng mắc liên quan.

**V. Các nội dung đã được giải quyết trả lời:** Đối với các nội dung từ Mục 1 đến Mục 7, UBND huyện đã giao các cơ quan, đơn vị có liên quan, xác minh giải quyết và đã có báo cáo (*gửi kèm báo cáo số 498/BC-UBND, ngày 24/6/2022*).

**1. Cử tri Bùi Văn Trường, thôn Xuyên An, xã Đứk Xuyên, huyện Krông Nô:** Gia đình ông bị thu hồi đất để làm thao trường bắn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Nông, sau này khi có chủ trương cấp đất tái canh, gia đình ông được cấp 01 lô đất tại khu 300 ha tại bon Choih, xã Đứk Xuyên, gia đình hiện đang canh tác trên mảnh đất này, nhưng đến năm 2021 thì bị hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), điều đó là không hợp lý, vì khi cấp đất gia đình chỉ có 2.500m<sup>2</sup> đất sản xuất còn 9.000m<sup>2</sup> đất tại bon Choih là thuộc đất của lâm trường Quảng Đứk và đã có Quyết định thu hồi đất của huyện Krông Nô. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét.

**2. Đa số ý kiến của cử tri xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô:** Hơn 300 hộ dân canh tác tại khu vực giáp rừng đặc dụng do Công ty Đức Lập bàn giao cho UBND huyện Krông Nô quản lý. Hiện nay, người dân canh tác ổn định đã hơn 15 năm, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

**3. Cử tri Phạm Thành Sâm, thôn Phú Trung, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô:** Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với tỉnh Đắk Lắk xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gần 50 hộ dân xã Quảng Phú làm rẫy, xâm canh khu đất tại xã Ea R'bin, xã Nam Ka, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

**4. Cử tri Nguyễn Văn Nam, thôn Cao Sơn, xã Buôn Choánh, huyện Krông Nô kiến nghị:** Hiện nay, dọc tuyến sông Krông Nô đoạn qua xã Buôn Choánh bị sạt lở do khai thác cát làm thay đổi dòng chảy. Đề nghị UBND tỉnh có phương án xây dựng hệ thống kè dọc bờ sông đoạn qua xã Buôn Choánh để hạn chế sạt lở giống như đoạn qua các xã Nâm N'Đir, xã Đức Xuyên.

**5. Cử tri Nguyễn Thanh Hùng, thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô kiến nghị:**

- Dự án thủy điện Chư Pông Krông, do Công ty TNHH MTV xây lắp điện Hưng Phúc làm chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Minh, địa chỉ: Số 51/16/15 đường Trần Quý Cáp, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk làm Giám đốc) ngăn dòng nước làm sạt lở đất dọc bờ sông Krông Nô ảnh hưởng đến sản xuất, đất đai của các hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, có hướng khắc phục, giải quyết.

- Công ty TNHH MTV Phước Lộc khai thác cát đã làm sạt lở đất dọc bờ sông Krông Nô ảnh hưởng đến sản xuất, đất đai của các hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, có hướng khắc phục, giải quyết.

**6. Cử tri Phạm Văn Đoán, thôn Exanô, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô kiến nghị:** Tuyến đường từ Quốc lộ 28 (Ngã ba bà Giời, xã Đăk Drô) đi vào xã Buôn Choánh có nhiều đoạn dốc chưa có mương thoát nước. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, khảo sát thi công.

**7. Cử tri Vi Văn Vĩnh, thôn Sơn Hà, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô:** Đề nghị Sở Giao thông vận tải khảo sát, có chủ trương xây dựng cầu từ tuyến đường Tỉnh lộ 3 đoạn thôn Thanh Sơn qua Suối 38 thuộc xã Đăk R'La, huyện Đăk Mil để phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

## **VI. Đề xuất kiến nghị**

**1.** Để đảm bảo hiệu quả trong công tác giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp với các Đại biểu HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tiếp xúc cử tri, đối với các ý kiến đã được UBND huyện xác minh, giải quyết trả lời thì cần hướng dẫn, giải thích cho cử tri hiểu, không tiếp tục ghi nhận.

**2.** Yêu cầu UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với UBNDTTQVN trong công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đối với một số ý kiến kiến nghị UBND huyện đã giải quyết, trả lời đề nghị tuyên truyền giải thích cho cử tri hiểu, không để xảy ra tình trạng ý kiến kéo dài, lặp đi lặp lại nhiều lần.

**3.** Đề nghị các cơ quan, đơn vị cần chủ động, quan tâm đến công tác giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực phục trách; việc xác minh, giải quyết cần nhanh chóng, kịp thời và đến kết quả cuối cùng; đồng thời, phối hợp báo cáo kết quả về UBND huyện đúng thời gian quy định.

Trên đây là Báo cáo giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND huyện Krông Nô./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Đăng Ánh**